



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา และได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รายละเอียด ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสการรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

(แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
๐๑	นายสันติพงศ์ โมรีชาติ	๑. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันพุธ ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ่อแก้ว
๐๒	นายพงศกร เหล่าคำ	
๐๓	นายวิฑูรย์ โคโค๊ะ	
๐๔	นายไกรสร สุภาปรีดากุล	

ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรร ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันเข้ารับการเลือกสรร เพื่อแสดงตนต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ หากไม่มีบัตรดังกล่าวคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้
- กำหนดรายงานตัวเข้ารับการสอบเลือกสรร เวลา ๐๙.๐๐ น.หากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรไม่มา รายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสรรหา จะถือว่าสละสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร